



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๔๐๓๕

ที่ รง ๐๔๙๗ / ว ๐๖๖๕๘

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อนำเสนอข้อมูล

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อนำเสนอข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างอินโฟกราฟิก สามารถนำเสนอข้อมูลภารกิจกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ อาคาร ๒๕ ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงขอให้ท่านพิจารณาส่งเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ คน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ในการนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะรับผิดชอบค่าที่พัก (สำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค คืนวันที่ ๒๑, ๒๒ และ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒) ค่าอาหารกลางวัน / อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้พิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเบิกจ่ายจากต้นสังกัด ทั้งนี้ ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ผ่านเว็บไซต์ <http://datacenter.dsd.go.th> > ระบบอื่นๆ > ระบบแจ้งรายชื่อเข้าอบรม / สัมมนา ให้กองสื่อสารองค์กรทราบ ภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ รับผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน ๒๕ คน และผู้เข้าร่วมสัมมนาโปรดนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล)  
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน